



Bản tin - Tháng 5 năm 2024

Kính gửi các bậc phụ huynh và người chăm sóc

Bây giờ chúng ta đã đi được nửa chặng đường của nửa học kỳ này và các tuần đang dần trôi qua, trước khi kịp nhận ra điều đó, chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt với tất cả các học sinh sắp ra trường và chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè!

Học kỳ này luôn bận rộn - không chỉ với các hoạt động 'kinh doanh như thường lệ' của chúng tôi, chẳng hạn như thăm thư viện, họp phụ huynh và các chuyến đi đến Woodland; mà còn có nhiều điều mới mẻ để tận hưởng như Tuần lễ Ông bà, Ngày Ông Thế giới (nơi chúng ta sẽ chăm sóc môi trường bằng bom hạt giống) và các Tuần được tài trợ của chúng ta.

Chúng tôi đang trên đà nhận được Giải thưởng Cờ Xanh Sinh thái, một lần nữa xin cảm ơn Nicky, Lisa và Sue vì đã tổ chức các sự kiện và đảm bảo rằng chúng tôi đang tạo ra những công dân tương lai có thể chăm sóc môi trường của mình. Cũng xin cảm ơn các Chiến binh Sinh thái của chúng ta đã nhặt rác vào Ngày Trái đất Thế giới vào tuần trước.

Đừng quên ghi lại tất cả các ngày quan trọng được liệt kê bên dưới và luôn kiểm tra trang web.

Chúng ta có ngày INSET vào thứ Sáu ngày 21 tháng Sáu. Nếu con bạn sẽ theo học với chúng tôi vào năm tới trong lớp SEND hoặc 3-5s của chúng tôi, đây sẽ là cơ hội để bạn và con bạn đến tham dự một buổi ở lại và Chơi. Việc này sẽ diễn ra từ 12:30 trưa - 1.30 chiều - thông tin thêm sẽ sớm đến với bạn.

Học kỳ của chúng tôi kết thúc vào Thứ Tư ngày 17 tháng 7 năm nay với đỉnh điểm là Ngày Gia đình - hãy ghi ngày vào nhật ký của bạn và thông tin cũng như thời gian cụ thể sẽ sớm được gửi.

Xin lưu ý, với tư cách là trường Surrey được duy trì, chúng tôi chỉ hoạt động trong thời gian học kỳ và tuân theo các ngày học kỳ của Surrey. Để truy cập những thông tin này trên trang web của Hội đồng Quận Surrey - hãy nhấp vào đây1 .

Những người chủ chốt luôn ở cuối điện thoại nếu bạn không thể nói chuyện với họ lúc đưa hoặc đón. Nếu bạn cần nói chuyện với một nhân viên, vui lòng cho văn phòng biết và họ sẽ chuyển tiếp mọi tin nhắn. Chi tiết văn phòng là 01306 882397 hoặc admin@dorking.surrey.sch.uk.

Cuối học kỳ này, chúng ta sẽ chia tay hai cán bộ nhân viên lâu năm. Pam, người đã làm việc tại Trường Mầm non Dorking từ năm 1990 và Sue, người đã làm việc với chúng tôi từ năm 2008, đều quyết định nghỉ hưu và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình - họ chắc chắn xứng đáng được nghỉ ngơi! Cả hai nhân viên sẽ hỗ trợ hàng trăm trẻ em trong nhiều năm tại nhà trẻ và tất cả chúng ta sẽ rất nhớ.

Đừng quên theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội - Facebook, Twitter ('X') và Instagram - bạn có thể tìm kiếm chúng tôi @dorkingnurseryschool.



Ra mắt trang web mới



Nếu bạn đã truy cập trang web của chúng tôi gần đây, bạn sẽ nhận thấy trang web mới của chúng tôi được ra mắt vào dịp Lễ Phục sinh! Chúng tôi đã sắp xếp hợp lý bố cục để giúp điều hướng dễ dàng hơn và rất mong nhận được phản hồi của bạn. Nếu bạn nghĩ còn thiếu điều gì đó - hãy cho chúng tôi biết! Nó có tính năng 'dịch' tuyệt vời và có thể dịch sang nhiều ngôn ngữ khác, để truy cập trang web bằng ngôn ngữ khác, hãy nhấp vào biểu tượng quả địa cầu nhỏ ở phía bên trái của trang.

YÊU bản cập nhật



Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn tại FOND vì Xổ số mùa xuân, nó đã thành công rực rỡ với hơn 100 giải thưởng từ Trứng Phục sinh đến phiếu thưởng! Xin chân thành cảm ơn mọi phụ huynh, công ty hoặc doanh nghiệp đã tặng quà cũng như tất cả những người đã mua vé. 1.001 vé đã được bán, nghĩa là chúng tôi đã quyên góp được tổng cộng £1.001!

Việc gây quỹ năm nay từ FOND đã giúp mua được rất nhiều thứ mang lại lợi ích cho các em nhỏ. Chúng tôi đã có thể mua và lắp đặt bãi đậu xe đạp và xe tay ga mới; hoàn hảo cho sự ấm áp

Thời tiết sắp đến để các em có thể đạp xe và chạy xe đến nhà trẻ, cũng như một số tấm che nắng dày dặn cho mỗi khu vườn.

Cảm ơn Amy và Amy, những người đã luôn làm việc chăm chỉ để biến tất cả những điều này thành có thể. Để biết thêm thông tin về FOND thuật ngữ này, vui lòng đọc điều khoản này Bản tin FOND2 bằng cách truy cập trang FOND trên trang của chúng tôi. trang web mới.

FOND sẽ tài trợ cho bom hạt giống và gói vệ sinh răng miệng vào mùa hè này cũng như tổ chức cho phụ huynh mua áo phông dành cho học sinh sắp ra trường nếu họ muốn.

Lời nhắc quan trọng

Túi - vui lòng không gửi con bạn đến nhà trẻ với bất kỳ loại thực phẩm hoặc đồ uống nào trong túi của chúng. Chúng tôi cung cấp tất cả đồ ăn nhẹ và nước/sữa có sẵn. Điều này là do một số trẻ bị dị ứng cụ thể và không có gì lạ khi một đứa trẻ 3 tuổi vô tình đi vào túi của một đứa trẻ khác. Xin hãy giúp chúng tôi bảo vệ tất cả trẻ em.

Bãi đậu xe - không có bãi đậu xe tại chỗ tại Trường Mầm non Dorking trừ khi bạn yêu cầu và được cấp giấy phép đậu xe. Giấy phép được cấp cho phụ huynh và/hoặc trẻ em có nhu cầu và khuyết tật cụ thể.

Đối với những phụ huynh đã được cấp giấy phép, không bao giờ đảm bảo có chỗ, bạn có thể phải kiên nhẫn và chờ đợi. Những nơi này không được sử dụng làm bãi đỗ xe để tiếp cận trung tâm thị trấn Dorking. Nếu bạn có giấy phép, chúng chỉ dành cho việc đưa và đón.

Không có bãi đậu xe tại Pets Corner hoặc ở các bãi đậu xe của cư dân đối diện.

Điện thoại di động - xin hãy nhớ rằng không được phép sử dụng điện thoại trong lớp học bất cứ lúc nào.

Điều này là để bảo vệ cả trẻ em và cha mẹ. Chúng tôi cũng sẽ không giao trẻ cho phụ huynh vào giờ đón nếu họ đang nói chuyện điện thoại hoặc nhắn tin.

Các khoản quyên góp và thanh toán - tất cả phụ huynh đã được gửi một liên kết đến School Money, đây là hệ thống thanh toán an toàn của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không dùng tiền mặt. Tất cả các khoản thanh toán cho các buổi học, bữa trưa, v.v. đều được chia sẻ với phụ huynh thông qua School Money và bạn sẽ được gửi thông tin riêng về việc này.

Chúng tôi cũng yêu cầu quyên góp tự nguyện £10 mỗi học kỳ cho trường để hỗ trợ chi phí cung cấp đồ ăn nhẹ, Trường học trong rừng, tài nguyên để làm bột chơi, v.v. - số tiền này đã được nhập vào tài khoản Tiền học Đường của mọi trẻ em và có thể được thanh toán một lần tổng số tiền là £30 hoặc ba đợt trả góp có thời hạn là £10.

Thay đổi địa chỉ/số điện thoại - vui lòng cập nhật cho chúng tôi nếu bạn chuyển nhà hoặc số liên lạc thay đổi. Chúng tôi cần liên lạc với bạn trong trường hợp khẩn cấp, vì vậy vui lòng cho chúng tôi biết nếu thông tin chi tiết của bạn thay đổi, bao gồm địa chỉ email, địa chỉ nhà ở và số điện thoại.

Giờ kết thúc buổi học - gần đây có nhiều trường hợp phụ huynh và người chăm sóc đến đón con muộn mà không có lý do. Nhân viên được nghỉ giải lao, được phân công đi làm nhiệm vụ ăn trưa hoặc tham gia các cuộc họp ngay khi buổi học kết thúc, do đó, việc đến muộn vào cuối buổi học sẽ ảnh hưởng đến hoạt động trôi chảy của trường. Các cơ sở khác tính phí thu muộn mà hiện tại chúng tôi không tính, tuy nhiên, đây có thể là khoản phí chúng tôi cần thực thi nếu tình trạng này tiếp tục.

Cảm ơn bạn trước vì sự hợp tác của bạn với điều này.

Khăn giấy - chúng tôi vui lòng yêu cầu quyên góp một hộp khăn giấy để hỗ trợ nguồn cung cấp của chúng tôi.

[2https://www.dorkingnurseryschool.co.uk/page/?title=Fundraise+-+FOND&pid=28](https://www.dorkingnurseryschool.co.uk/page/?title=Fundraise+-+FOND&pid=28)

Quy tắc ứng xử - với tư cách là Trường do Hội đồng Quận Surrey duy trì, chúng tôi cần đảm bảo rằng Trường Mầm non Dorking vẫn là nơi an toàn cho trẻ em, nhân viên và cộng đồng. Xin lưu ý rằng hành vi lạm dụng hoặc đe dọa sẽ không được dung thứ và điều này có thể dẫn đến việc những người đó bị cấm khỏi trang web.

Quần áo - xin vui lòng yêu cầu đặt tên cho quần áo để nếu bị cởi ra, chúng tôi có thể trả lại cho con bạn.

Tuyển sinh vào trường và tháng 9 tại Dorking Nursery

Trẻ em sẽ bắt đầu đi học vào tháng 9 năm 2024 - nếu con bạn chuẩn bị rời khỏi chúng tôi vào mùa hè này và sẽ theo học tại một trường tiểu học phổ thông hoặc có nhu cầu đặc biệt vào tháng 9 năm 2024, vui lòng cho chúng tôi biết trường nào để chúng tôi có thể đảm bảo quá trình chuyển tiếp suôn sẻ bằng cách nhấp vào trên liên kết ở đây³ . Nếu bạn chưa biết thông tin này và lo lắng về vị trí của con bạn, hãy nói chuyện với chúng tôi.

Những đứa trẻ sẽ học trong lớp 3-5 tại Nhà trẻ Dorking từ tháng 9 năm 2024 - nếu con bạn đang ở với chúng tôi và chuyển sang lớp 3-5, bạn nên biết con mình đã được cung cấp buổi học nào. Chúng tôi sẽ gửi thêm thông tin trong những tuần tới về người chủ chốt của con bạn, ngày bắt đầu, chuyến thăm nhà, v.v. Tracey (người dẫn đầu 2-3 giây) sẽ tổ chức buổi Cà phê buổi sáng với Joanna (người dẫn đầu 3-5 giây) vào Thứ Năm ngày 23 tháng 5, 9:30 sáng để chia sẻ thêm thông tin về quá trình chuyển đổi này và cách chúng tôi chuẩn bị cho trẻ em đón nhận nó. Cũng sẽ có buổi Ở và Chơi cho bạn và con bạn vào Thứ Sáu ngày 21 tháng 6, 12:30 trưa - 1h30 chiều.

Những thay đổi về tài trợ cho trẻ hai tuổi và nhà trẻ 2-3 tuổi của chúng tôi

Có thể bạn đã xem các phương tiện truyền thông đưa tin và biết về những thay đổi đối với quyền được tài trợ cho trẻ hai tuổi đã được công bố trong ngân sách mùa xuân năm 2023. Ưu đãi mới này đã trao quyền cho trẻ hai tuổi có cha mẹ đáp ứng các tiêu chí làm việc .

Kể từ đầu học kỳ này, tất cả các bậc cha mẹ đi làm và đáp ứng các tiêu chí sẽ có thể nhận được 15 giờ được hưởng tài trợ mỗi tuần và từ tháng 9 năm 2025, các bậc cha mẹ có con hai tuổi sẽ có thể nhận được 30 giờ được hưởng tài trợ. Để kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn, vui lòng truy cập trang web Childcare Choices⁴ .

Tại Dorking Nursery, chúng tôi tiếp tục cung cấp tất cả các quyền lợi được tài trợ của mình trong 5 buổi sáng, 5 buổi chiều hoặc 5 buổi cả ngày và mở Nhà trẻ 2-3 buổi vào buổi chiều kể từ đầu học kỳ này. Nếu con bạn hiện đang ở độ tuổi 2-3 và bạn muốn kéo dài ngày của chúng, vui lòng hỏi văn phòng để biết thêm chi tiết và tình trạng sẵn sàng.

Các quyền lợi được tài trợ mới và việc kiểm tra những gì bạn đủ điều kiện có thể gây nhầm lẫn, vì vậy vui lòng hỏi tại văn phòng hoặc truy cập trang 'Tìm hiểu về quyền được tài trợ⁵' của chúng tôi trên trang web.

³<https://forms.office.com/e/SbxvnZDgHW>

⁴<https://www.childcarechoices.gov.uk/>

⁵<https://www.dorkingnurseryschool.co.uk/page/?title=Understanding+funded+entitlements&pid=38>

Sự kiện được tài trợ

Truyền thống của Vườn ươm Dorking diễn ra vào tháng 5 hàng năm – đây là Sự kiện được tài trợ của chúng tôi. Trong một tuần cụ thể của tháng 5, mỗi lớp sẽ tham gia vào một loạt các thử thách bên ngoài. Đây có thể là một thử thách vượt chướng ngại vật, một vòng đua hoặc thậm chí là một cuộc đua xe đạp. Chúng tôi sẽ chia sẻ ảnh cho bạn trên Tapestry để bạn có thể biết con mình đang làm gì cũng như trên các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi. Năm ngoái chúng tôi đã quyên góp được 800 bảng và đặt mục tiêu 1.000 bảng cho năm nay.

Bạn có thể tài trợ cho con mình thông qua Just Give và liên kết giúp bạn dễ dàng chia sẻ với gia đình và bạn bè cũng như 'Gift Aid' khoản quyên góp của bạn nếu bạn có thể. Cuộc vui bắt đầu vào tuần sau trong 2-3 giây, tiếp theo là 3-5 giây rồi GỬI.

Để quyên góp, hãy truy cập www.justThanks.com/campaign/dnschallenge2024 hoặc quét mã QR để đưa bạn trực tiếp đến trang của chúng tôi!



Đóng góp của Foodbank và phiếu ăn



Cảm ơn tất cả những người đã quyên góp ngân hàng thực phẩm cho Comic Relief. Điều này thực sự được ngân hàng thực phẩm địa phương đón nhận và các khoản quyên góp được chia sẻ với cộng đồng.

Nếu thông thường bạn sẽ nhận được phiếu ăn tại trường trong những ngày nghỉ học, chúng tôi vừa được thông báo rằng những phiếu này hiện đang bị tạm dừng và chương trình này có thể không được tiếp tục trong tương lai.

Vì vậy, trong trường hợp này chúng tôi sẽ không phát hành chứng từ. Ngay khi biết thêm thông tin chúng tôi sẽ cập nhật cho phụ huynh.

Ngày quan trọng

Thứ Hai ngày 6 tháng 5 - Ngày lễ Ngân hàng Thứ Hai - Nhà trẻ đóng cửa

Thứ Ba, ngày 7 tháng 5 - Thử thách được tài trợ từ 2-3 giây

Thứ Hai ngày 13 tháng 5 - Thử thách tài trợ 3-5 giây

Thứ Hai ngày 20 tháng 5 - GỬI Thử thách được tài trợ

Thứ Hai ngày 20 tháng 5 - Ngày Ong Thế giới

Thứ Năm ngày 23 tháng 5, 9h30 - Cà phê chuyển tiếp buổi sáng (dành cho phụ huynh có con chuyển từ lớp 2-3 sang lớp 3-5 trong tháng 9 này)

Thứ Sáu ngày 24 tháng 5 - Ngày cuối cùng của nửa học kỳ

Thứ Hai ngày 27 tháng 5 - Thứ Sáu ngày 31 tháng 5 - Nhà trẻ đóng cửa nửa học kỳ

Thứ 2 ngày 3/6 - Trường mầm non mở cửa trở lại

Thứ ba ngày 4 tháng 6 - Bag2School - xem Bản tin FOND

Thứ Hai ngày 10 tháng 6 - Tuần lễ Vệ sinh Răng miệng

Thứ Hai ngày 17 tháng 6 - Tuần lễ Ông Bà - thông tin riêng để theo dõi

Thứ Hai ngày 17 tháng 6 - Tuần lễ Âm nhạc Thế giới - thông tin thêm sẽ được theo dõi

Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 - Ngày INSET, Nhà trẻ đóng cửa.

Thứ Sáu ngày 21 tháng 6, 12:30 trưa - 1:30 chiều - Buổi Ở và Chơi (dành cho phụ huynh và trẻ chuyển từ Mầm non 2-3 tuổi sang Mầm non 3-5 tuổi)

Thứ Tư ngày 17 tháng 7 - Ngày Vui Gia Đình và NGÀY CUỐI CÙNG CỦA HỌC KỲ

Bạn có thể tìm thấy thêm ngày tháng và tin tức trên trang web 6 của chúng tôi hoặc trên Trang Facebook 7 hoặc Instagram

@dorkingnurseryschool của chúng tôi

Chúng tôi theo dõi ngày nhiệm kỳ của Hội đồng Quận Surrey, để xem những ngày này, vui lòng truy cập Trang web Surrey8 .

6<https://www.dorkingnurseryschool.co.uk/>

7<https://www.facebook.com/dorkingnurseryschool>

8<https://www.surreycc.gov.uk/schools-and-learning/schools/term-dates#year2021>

[Ghi chú cuối cùng](#)

Cuối cùng, cảm ơn tất cả sự hỗ trợ liên tục của bạn! Nếu bạn có bất kỳ ý kiến, câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với văn phòng.

Trân trọng

Donna

Hiệu trưởng điều hành

